

สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ตร. ครั้งที่ ๕๓/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ ก.พ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร.

ประธาน : พล.ต.ต.ชยพล นิตร์ชัยเดช รอง ผบช.ส.

ผู้สั่งการ	ข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ
พล.ต.ต.ชยพลฯ รอง ผบช.ส.	<p>ฝากแนวทางการปฏิบัติให้กับหน่วยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้</p> <p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ขอให้ปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างเข้มงวด</p> <p>๒. ขอให้ทุกหน่วย ปฏิบัติตามนโยบาย สร.๒ อย่างเคร่งครัด ในการปราบปรามผู้มีอิทธิพล ยาเสพติด ค้าอาวุธ (โดยเฉพาะอาวุธสงคราม) การบุกรุกทำลายป่า โดยขอให้ทุกพื้นที่เร่งรัดสืบสวนหาข่าวและติดตามจับกุมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง</p> <p>๓. กรณีที่มีกลุ่มคัดค้านและกลุ่มสนับสนุนการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ภาคใต้ และมีการจัดกิจกรรมหรือการดำเนินการใด ๆ ในหลาย ๆ พื้นที่นั้น ขอให้ทุกพื้นที่ที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบัติและแนวทางการแก้ไขเมื่อมีสถานการณ์การชุมนุมของแต่ละกลุ่มเกิดขึ้น แล้วนำเสนอปัญหาและแนวทางการแก้ไขมาที่ ตร. เพื่อจะได้นำเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาบทwnกฎหมาย กฎ ระเบียบ หากพบว่า เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติต่อไป</p> <p>๔. จากกรณีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อ/สื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งมีข้อมูลข่าวสารในหลายเรื่องหลายประเด็นเป็นที่สนใจของประชาชน และในข้อเท็จจริงบางเรื่องอาจเป็นการนำเสนอข้อมูลในทางขึ้นนำของสื่อ ทำให้ประชาชนตื่นตระหนกหรือเกิดความสับสน จึงขอให้หน่วยที่เกี่ยวข้องหากพบกรณีที่เป็นกรให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็น การขึ้นนำหรือไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง ขอให้รีบดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ที่ถูกต้องให้กับประชาชน/สังคมได้รับทราบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นโดยเร็วต่อไป</p> <p>ข้อสั่งการผ่านระบบการประชุมทางไกล</p> <p>- ชมเชย ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจับกุมยาเสพติด ในพื้นที่ อ.เชียงแสน ได้เป็นจำนวนมาก และขอฝากให้เฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมาย ในพื้นที่ต่อไปโดยเฉพาะเรื่องอาวุธสงคราม</p>	บช.น. บช.น., ภ.๑ - ๙ ก., ปส. และ ส. บช.น., ภ.๑ - ๙ ส. ผบก.สท. ผบก.ปอท. งสทส.ศปก.ตร. งปชส.ศปก.ตร. งรท.ศปก.ตร. ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่

พ.ต.อ.

นายตำรวจเวรอำนาจการ ศปก.ตร.

(นรเศรษฐ์ สุวรรณนิกชะ)

รอง ผบก.กต.๙ จต.